

## BÁO CÁO

V/v làm rõ một số nội dung sau phiên họp Tổ đại biểu  
HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 2855/UBND-TH ngày 11/12/2023 của UBND huyện Hón Quản về việc làm rõ một số nội dung sau phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2023.

Theo đó, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử thị trấn Tân Khai có ý kiến: Khi đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như đường điện, đường... cần đánh giá tốt việc tác động đến môi trường, an toàn khi giao thông, mở mương thoát nước đúng vị trí, đẩy nhanh tiến độ thi công....

Đối với nội dung trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện như sau:

Trong thời gian qua, dù trong điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng UBND huyện với nhiều giải pháp đã linh hoạt trong chỉ đạo và điều hành lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, đánh giá cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2023. Trong xây dựng cơ bản, đầu tư các công trình trường học, giao thông, điện... UBND huyện luôn chỉ đạo các chủ đầu tư, các phòng ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt quy định, quy chuẩn về xây dựng, đầu tư công... rất chú trọng trong khâu khảo sát, đánh giá ban đầu cũng như phúc tra, kiểm tra công tác tham mưu, đề xuất của các đơn vị để khi đầu tư các dự án phải đảm bảo tính hiệu quả, tính cấp thiết, phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tuy vậy, UBND huyện cũng nhìn nhận và đánh giá thực tế vẫn còn có một số dự án đúng theo phản ánh của các Tổ đại biểu HĐND huyện, việc khảo sát, đánh giá tác động môi trường của các dự án đến cộng đồng dân cư còn hạn chế. Việc tổ chức thi công dự án còn chưa tuân thủ các biện pháp cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông, tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch vốn giao nhưng còn chậm so với hồ sơ được duyệt như dự án: Nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Xa Cát vào khu Công nghiệp Việt Kiều, Xây dựng tuyến đường kết nối Khu Công nghiệp Việt Kiều với Khu Công nghiệp Minh Hưng – Sikico, Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân Hưng và Tân Quan, Nâng cấp, sửa chữa đường từ ĐT 758 đi ngã ba Giáo xứ Phước An, huyện Hón Quản; Đường Bắc Nam 12...

### **Nguyên nhân, hạn chế:**

Khách quan:

- Nguồn ngân sách còn hạn chế do tình hình chung, dẫn đến nhiều dự án chỉ khảo sát thiết kế đảm bảo các hạng mục cơ bản thiết yếu.

Chủ quan:

- Việc phối hợp khảo sát đánh giá tác động môi trường, các điểm xung yếu cần tăng cường mương, cống của tư vấn, chủ đầu tư còn mang tính chủ quan.

- Khi lập dự án chưa tham vấn, góp ý của Mặt trận tổ quốc các cấp, cộng đồng dân cư nơi dự án đi qua.

- Các chủ đầu tư, đơn vị thi công khi tổ chức thi công còn chưa thật sự quan tâm công tác lắp đặt biển báo, cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông công trình.

#### **Giải pháp, phương hướng trong thời gian tới:**

Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí kinh phí để thực hiện và đưa công trình đi vào sử dụng đúng tiến độ.

Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách huyện, kiến nghị UBND huyện xem xét, sớm bố trí kinh phí để thực hiện và đưa công trình đi vào sử dụng đúng tiến độ.

UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư quan tâm bám sát hồ sơ do đơn vị tư vấn lập trên cơ sở góp ý kiến các cơ quan chuyên môn, Mặt trận tổ quốc các cấp, người dân thụ hưởng trực tiếp của dự án nhưng trên tinh thần đảm bảo phù hợp nguồn lực của huyện, địa phương, thực hiện hiệu quả dự án.

Đề nghị các cơ quan thẩm tra, thẩm định kiểm tra đánh giá sát thực tế trước khi tham mưu UBND huyện, xã, thị trấn phê duyệt thực hiện dự án.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định về lắp đặt biển báo công trình đảm bảo an toàn và thông tin đến người dân được biết, giám sát.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên phối hợp với Thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông, UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc chấp hành quản lý nhà nước về thực hiện dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, trường hợp phát hiện xử lý vi phạm tham mưu UBND huyện xử lý đúng quy định.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, mặt trận tổ quốc tuyên truyền, thông tin việc thực hiện dự án trên cổng thông tin điện tử, các trang web, zalo, facebook của địa phương. Thường xuyên đối thoại, phản hồi, trả lời các vướng mắc của nhân dân khi có phát sinh tránh để thành điểm nóng, kiến nghị, khiếu kiện, khiếu nại tại các diễn đàn hội nghị.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, trả lời Tổ đại biểu HĐND huyện được biết./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV: (H).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Huỳnh Đức Trung**